

# Nâm Nung

TẠP CHÍ SÁNG TÁC - NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT  
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐẮK NÔNG



Chịu trách nhiệm cơ quan chủ quản:  
**ĐẶNG VĂN DUNG**

Tổng biên tập:  
**ĐẶNG BÁ CANH**

Biên tập:  
**TÓNG KIỀU OANH**  
**ĐẶNG THỌ**

Tòa soạn:  
Số 06 Lê Duẩn - P. Nghĩa Tân  
TP. Gia Nghĩa - T. Đắk Nông  
ĐT: 02612.467.203

<http://vanhocnghethuat.daknong.gov.vn>

Email: [tapchinamnung@gmail.com](mailto:tapchinamnung@gmail.com)  
[hinhanh.tcnn2014@gmail.com](mailto:hinhanh.tcnn2014@gmail.com)

\* GPXB số: 551/GP - BTTTT  
cấp ngày 19 - 10 - 2015

\* In tại Công ty Cổ phần Sách - TBTH Đắk Nông

*Trong số này*

## \* KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM

THANH THẢO Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông... 3

## \* VĂN

THU HIỀN	Ngày mai tất thắng	6
NGUYỄN GIANG	"Ranh giới" - Bài học về hạnh phúc	8
ĐÔNG KHUÊ	Đường về nhà	11
ĐÀO THU HÀ	Vành đai xanh chống dịch...	13
CẨM TÍM	Màu áo yêu thương	18
N. NGỌC THẠCH	Chuyện của Y Ngon	20
BÙI THANH MINH	Tình phố núi	27
N. ANH ĐÀO	Hồng nhung không còn gai nhọn	32
TRỊNH TUYỀN	Lão thủ từ trong đền thờ mẹ cá	35

## \* THƠ

Đ. T. QUỲNH NGA	Những sắc màu của chiến thắng	22
N. NGỌC DUNG	Nhấn với mùa thu	24
B. T. TUYẾT LẠNH	Hẹn anh	25
HỒNG THẮNG	Ám áp nghĩa tình	26
HẢI THỤY	Cảm ơn người	41
LÊ THẾ VĨNH	Mẹ	42
CHU. G. PHONG	Giấc mơ thời gian	43
DƯƠNG. V. THẮNG	Nón mê của mẹ	44
N. T. NHƯ Ý	Nước mắt cuộn dòng trôi đi...	45
MỘC THI	Đóa hoa hồng nhung	46
NHẬT THU	Nắng trên đồng sâu	47

## \* SẮC MÀU VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẮK NÔNG

PHAN AN	Nơi văn hóa công chiêng được bảo tồn và phát huy hiệu quả	48
HOÀNG LINH	Một số nét về nội dung trong dân ca của dân tộc M'ông...	51
HOÀNG THẢO	Mung Miên	54

## \* THƠ VÀ BẠN ĐỌC

Bài thơ "Chị dâu" - Lời bình của Lê Thành Văn	59
---	----

## \* THƠ DỰ THI

NGUYỄN AN BÌNH	Phố núi hoa vàng	63
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG	Tám khổ của cha	64
SƠN TRẦN	Gia Nghĩa, những mùa hoa	65
NGUYỄN QUỐC HỌC	Bức tranh miền ký ức	66
NHẬT NGUYỆT	Nữ thần mặt trời	69
TẠ THI THẢO	Về Đăk Nia	70

## \* NGHIÊN CỨU - PHÊ BÌNH

NGUYỄN PHƯƠNG HÀ	Mấy vấn đề về thơ	71
------------------	-------------------	----

## \* ÂM NHẠC

TÔ BÌNH	Áo trắng là niềm tin yêu	75
---------	--------------------------	----

## \* NHIẾP ẢNH

THANH HẢI - NGÔ MINH PHƯƠNG - HOÀNG NAM

## \* MỸ THUẬT

NGỌC KHAI - ĐẮC SÁNG - PHẠM VĂN HÙNG - HOÀNG ĐỨC - DANH THẮNG

Bìa 1: Tuổi đôi mươi (sơn mài) - LÊ ÁNH

## Vành đai xanh chống dịch trên biên giới

Ghi chép của ĐÀO THU HÀ

**C**hiếc xe của đoàn công tác đưa chúng tôi đến thăm chốt 470 thuộc Đồn Bu Cháp đóng chân trên địa bàn xã biên giới Quảng Trục, Tuy Đức, Đắk Nông - chốt Biên phòng được các anh em “kháo” nhau là có cảnh đẹp và lãng mạn nhất trong các chốt Biên phòng trên địa bàn tỉnh vào một chiều cuối tháng 4/2021. Con đường men theo cánh rừng nhỏ đến mức những cành tre, lồ ô hai bên đường quệt vào kính xe nghe lạo xạo. Đường đã được trải nhựa mà khi xuống đến nơi, phanh xe vẫn bốc lên mùi khét lẹt vì quá dốc. Nhưng ít nhất xe vẫn đến được tận chốt. Tại nhiều chốt khác trên địa bàn tỉnh, mùa mưa này muốn vào đến nơi chỉ có thể xuống xe, nhờ xe cày của người dân hoặc xách dép xắn quần lội bộ vì những đoạn đường lầy trơn trượt và dẻo quánh, có chỗ lại có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Không khí buổi chiều tối nặng nặng hơi nước, có vị lạnh lạnh pha thêm chút hoang hoải của lá mục, của đất ẩm bốc lên. Mấy gian nhà tôn mới được dựng lên gần đây thay thế cho những tấm bạt được căng lên làm lều từ những ngày đầu chống dịch tựa lưng vào rừng, trước mặt là dòng suối trong vắt, nghe rõ cả tiếng rì rầm của dòng thác Mơ gần đó vọng lại. Một nửa suối thuộc địa phận của Việt Nam, còn một nửa suối bên kia thuộc về nước bạn Campuchia.

Các chiến sỹ ở chốt thấy trong đoàn có phụ nữ vội vàng chạy vào “nhà”, bung ra rổ xoài vàng thơm, chín mọng. Những nụ cười chân chất, hồn nhiên:

- Cây xoài cổ thụ ở ngay kia năm nay nhiều quả lắm, mời các chị ăn thử cho biết vị xoài rừng có khác vị xoài nhà không ạ.

Theo cánh tay chỉ, chúng tôi phát hiện cây xoài rừng cổ thụ, gốc cây có lẽ cũng phải vài người ôm. Trên nền lá xanh thẫm của vườn quốc gia nguyên sinh, những trái xoài vàng tươi một góc như tô điểm thêm chút rực rỡ cho trời chiều biên giới. Trong hương rừng, hương đất và tiếng dòng suối róc rách chảy, các chiến sỹ biên phòng đã trải lòng về những tháng ngày bám trụ biên giới, thiết lập vành đai xanh chống dịch. Tỉnh Đắk Nông có hơn 140km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) với hai cửa khẩu quốc tế và hàng chục đường mòn, lối mở. Người dân của hai nước cũng thường xuyên qua lại trong các hoạt động giao thương kinh tế. Từ cuối tháng 4/2021, khi tỉnh Mondulkiri có một số bệnh nhân dương tính với COVID - 19 ở cộng đồng và khi dịch bùng phát ở nhiều nước trong khu vực, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới

ngày càng phức tạp. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã tăng cường công tác chốt chặn, quản lý, kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực biên giới để ngăn chặn dịch.

Trên toàn tuyến biên giới tỉnh Đắk Nông đã thành lập, duy trì 26 tổ, chốt cố định và 12 tổ lưu động, chống dịch. Cán bộ, chiến sỹ các đồn, trạm được tăng cường, luân phiên thay nhau trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu và các đường mòn, lối mở.

Hỏi về những khó khăn, vất vả, cán bộ, chiến sỹ chốt 470 cười xòa. So với thời gian đầu phải dựng nhà bạt để ở, chạy xe máy vài chục cây số để chở nước sạch sinh hoạt thì hiện nay đời sống của anh em tại chốt đã được cải thiện hơn nhiều khi đã dựng được nhà tôn kiên cố, an toàn, lắp hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và được cấp bồn inox để hứng nước mưa. Ngoài giờ tuần tra, canh gác, các chiến sỹ còn tranh thủ trồng rau xanh, để cải thiện bữa ăn. Có lẽ, điều trăn trở nhất đối với cán bộ chiến sỹ tại chốt 470 chính là nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Đã mấy tháng trời không được về nhà, không có sóng điện thoại để liên lạc nên nỗi nhớ càng day dứt. Thi thoảng về Đồn mới tranh thủ được sóng điện thoại để gọi điện hỏi thăm người thân, hỏi thăm công việc của vợ, chuyện học hành của con gái. Trong đoàn của chúng tôi có một lãnh đạo nữ trước đây là sếp cũ của vợ một đồng chí đang trực tại chốt. Gặp chị, đồng chí Đại úy tâm sự đang bị vợ giận vì ngày con thi cũng không gọi được điện về hỏi thăm con. Nụ cười hiền lành trên khuôn mặt sạm lại vì nắng gió nghe tôi tội: “Chị về trên ấy, gặp vợ em, nhớ nói giúp em mấy câu. Ở đây thì điện thoại không có sóng, anh em bám chốt đâu phải lúc nào cũng về được...”. Nói vậy nhưng anh cũng chia sẻ, gia đình lúc nào cũng là hậu phương vững chắc để anh và đồng đội yên tâm công tác. Các anh vượt lên trên nỗi nhớ thương, động viên, chia sẻ với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu tá Lê Hoàng, Chốt trưởng cho biết: “Chúng tôi xác định dù có khó khăn, gian khổ đến mấy cũng vượt qua, không để lọt bất kỳ đối tượng nào nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Anh em tại chốt cũng xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ lâu dài nên càng nêu cao quyết tâm bám chốt, bám đường biên”.

Sẩm tối, các bóng đèn năng lượng mặt trời bật sáng. Muỗi nghe hơi người bu kín. Các chiến sỹ pha trà để giảm bớt nỗi áy náy với khách: “Ở đây ngoài khung cảnh thơ mộng thì muỗi cũng là một đặc sản”. Tự nhiên, mấy chị em phụ nữ trong đoàn thấy cay cay khóe mắt. Xuyết xoa đây, trầm trở đây khi nhìn thấy những vạt rừng xanh mượt, lội xuống dòng suối trong vạt chụp vài tấm ảnh lúc chiều tà, hít hà không khí trong lành của rừng nhưng cũng hiểu những nỗi vất vả của người chiến sỹ biên phòng. Mà thời điểm vất vả nhất trong ngày là khoảng từ tối đến gần sáng, người dân thường lợi dụng đường tắt, lối mở trốn tránh các lực lượng chức năng để nhập cảnh trái phép. Để giữ được sự bình yên biên giới, chẳng thể đếm nổi các chiến sỹ biên phòng đã bao nhiêu đêm mất ngủ, bao nhiêu đêm thức trắng đi tuần tra, bao nhiêu đêm vượt suối, dầm mưa trên những lối mòn đường biên.

